

## แอร์เอเชียเปิดเส้นทางใหม่ บินข้ามภาค “ภูเก็ต-ขอนแก่น” กระตุ้นท่องเที่ยวไทย

### พร้อมรอกนักฮักภูเก็ต เปิดรอด 2 เส้นทางใหม่ ไตรมาส 4/2560

สายการบินแอร์เอเชียเสริมศักยภาพฐานปฏิบัติการบินภูเก็ต เปิดเส้นทางบินใหม่ กระตุ้นเที่ยวข้ามภาค “ภูเก็ต-ขอนแก่น” 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์) โพรโมชันคุ่ม เริ่มต้นเพียง 690 บาทต่อเที่ยว เริ่มบิน 22 ธันวาคม 2560 นี้ พร้อมด้วยเส้นทางบินระหว่างประเทศใหม่ ภูเก็ต-มาเก๊า เปิดขายแล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ตั้งเป้าพัฒนานวัตกรรมเช็คอิน โหลดกระเป๋าด้วยตนเอง เพิ่มทางเลือกที่สะดวก และรวดเร็วในการเดินทาง

นายอรุณ ธิลาพันธุ์สิทธิ ผู้จัดการแอร์เอเชีย ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นฐานปฏิบัติการบินหลักของแอร์เอเชียที่มีเส้นทางบินหลากหลายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและเติบโตอยู่ตลอด โดย 3 ไตรมาสแรกที่ผ่านมา (มกราคม-กันยายน 2560) ทุกเส้นทางมีอัตราขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 86 โดยเฉพาะเส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต ที่เราได้เพิ่มเที่ยวบินเช่ามีด “บินเช้า คุ่มซัวร์” อีก 1 เที่ยวบิน จนมี 18 เที่ยวบินต่อวันในปัจจุบัน และก็ได้รับการตอบรับที่ดีน่าพอใจ

“ในไตรมาสที่ 4 ถือเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งภูเก็ตเป็นปลายทางยอดนิยมของทั้งคนไทยและต่างชาติ เราจึงเปิดเพิ่มอีก 2 เส้นทางบินใหม่ในไตรมาสนี้ โดยเปิดขายไปแล้วคือ ภูเก็ต-มาเก๊า เริ่มให้บริการเที่ยวบินแรก วันที่ 8 มกราคม 2561 และล่าสุดกับการเปิดเส้นทางบินในประเทศข้ามภาค ภูเก็ต-ขอนแก่น เริ่มขายตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนนี้ หวังอำนวยความสะดวก การท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง คนภูเก็ตและชาวอีสานที่จะเดินทางกลับบ้านได้สะดวกขึ้น” นายอรุณ กล่าว

สำหรับเส้นทางใหม่ ภูเก็ต-ขอนแก่น ให้บริการบินตรง 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยออกจากภูเก็ตเวลาสบาย 11.10 น. ถึงขอนแก่น เที่ยวได้ทันทีเวลา 12.50 น. และขากลับออกจากขอนแก่น เวลา 08.45 น. ถึงภูเก็ต 10.40 น. โดยแอร์เอเชียได้จัดโปรโมชันเปิดตัวสุดประหยัด เริ่มต้นเพียง 690 บาทต่อเที่ยว สำหรับที่นั่งได้ตั้งแต่ 1-12 พฤศจิกายน 2560 เดินทางได้ตั้งแต่เที่ยวบินแรก 22 ธันวาคม 2560 – 21 พฤศจิกายน 2561 ผ่านทาง [www.airasia.com](http://www.airasia.com) และทุกช่องทางจำหน่าย

ด้านแผนพัฒนาการให้บริการของฐานปฏิบัติการบินภูเก็ต ยังเน้นจุดแข็งเรื่องการเป็น Self Service ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ โดยปัจจุบันแอร์เอเชียให้บริการเครื่องคิอส์เช็คอินที่ทำอากาศยานภูเก็ต จำนวน 11 เครื่อง ทั้งอาคารผู้โดยสารในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งบริการใหม่ การโหลดสัมภาระด้วยตนเองผ่านเครื่องอัตโนมัติ ให้บริการ 3 เครื่อง ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และจะเพิ่มอีก 5 เครื่อง ที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นที่นิยมและได้รับการตอบรับที่ดีมาก

# Press Release



FOR IMMEDIATE RELEASE

ตารางเที่ยวบินภูเก็ต (HKT) – ขอนแก่น (KKC)

เริ่มบินตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2560

เที่ยวบิน	ต้นทาง	ปลายทาง	เวลาออก	เวลาถึง	วันที่ให้บริการ
FD3601	ขอนแก่น	ภูเก็ต	08:45	10:40	จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์
FD3602	ภูเก็ต	ขอนแก่น	11:10	12:50	จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์

คำบรรยายได้ภาพ :

(ตั้งแต่ลำดับที่ 2 จากซ้ายไปขวา) คุณอรุณ ลิลาพันธ์สิทธิ ผู้จัดการแอร์เอเชีย ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต คุณเพชร ชันเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และ คุณณัฐวรรณ ไชยาริโรช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ภาคใต้) สายการบิน ไทยแอร์เอเชียร่วมงานแถลงข่าวเปิดเส้นทางบินใหม่ บินตรงภูเก็ต-ขอนแก่น 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์